

## MÔ HÌNH DÂN VẬN KHÉO “NUÔI HEO ĐẤT GIÚP ĐỠ CÁC HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN”

Với tinh thần “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, nhiều năm qua Chi Bộ Trường Mầm non Hòa Khương đã có nhiều phong trào, mô hình hay trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó có mô hình dân vận khéo “Nuôi heo đất giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn” Mô hình này bước đầu đã phát huy hiệu quả thiết thực trong việc giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các gia đình có người mắc bệnh hiểm nghèo, khắc phục khó khăn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương.



*Hình ảnh: Cán bộ, đảng viên tiết kiệm tiền nuôi heo đất của Chi bộ Trường Mầm non Hòa Khương*

Mô hình dân vận khéo “Nuôi heo đất giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn” được phát động thực hiện từ năm 2013 với hình thức thực hiện là hằng tháng mỗi Đảng viên sẽ tự nguyện tiết kiệm tiền nuôi heo đất. Chi Bộ nhà trường tổng kết số tiền nuôi heo đất tổ chức đi thăm và tặng quà cho trẻ em, gia đình nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Trong năm học 2023-2024, Chi Bộ nhà trường đã tặng những phần quà cho trẻ em trong nhà trường có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp trung thu mỗi suất trị giá 200.000đ nhằm phần nào giúp các em đón một mùa trung thu vui vẻ và ấm áp. Phát huy tinh thần tương thân, tương ái của Cán bộ, Đảng viên trong chi bộ Trường Mầm non Hoà Khương đã thực hiện chương trình “Hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn Huyện Hoà Vang năm 2024”. Ngày 17 tháng 01 năm 2024, Chi Bộ Trường Mầm non Hòa Khương phối hợp với Công Đoàn và Đoàn Thanh Niên thực hiện “Chương trình giao lưu và tổ chức bữa cơm yêu thương cho các em là nạn nhân chất độc da cam tại Trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh cơ sở

3 thành phố Đà Nẵng”. Với nguồn kinh phí sử dụng là 2.000.000đ được trích từ quỹ nuôi heo đất và quyên góp bằng hình thức nấu bữa cơm yêu thương, tặng quà và tham gia giao lưu sinh hoạt cùng các em. Nhằm phần nào giúp các em có một bữa ăn ngon miệng và xoa dịu nỗi đau thể chất và tinh thần của các em tại đây.



*Hình ảnh: Bữa cơm yêu thương cho các em là nạn nhân chất độc da cam tại Trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh cơ sở 3 thành phố Đà Nẵng”*

Tết đến, xuân về là dịp mọi người được sum vầy đón tết đủ đầy bên gia đình yêu thương. Chi Bộ đã phối hợp cùng Công Đoàn và Đoàn thanh niên tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” cho trẻ em có hoàn cảnh nghèo, khó khăn trong nhà trường với những phần quà gồm: Bánh kẹo, một số thực phẩm giúp các em đón tết thêm đủ đầy tại gia đình. Mỗi xuất quà trị giá 200.000đ được trích từ quỹ nuôi heo đất của Cán bộ, Đảng viên và Đoàn viên công đoàn trong nhà trường.

Ngày 24 tháng 05 năm 2024 thực hiện kế hoạch của Công Đoàn Trường Mầm non Hòa Khương, Chi Bộ đã phối hợp với Công Đoàn và Đoàn Thanh Niên tổ chức tặng quà cho học sinh nghèo, khó khăn nhân dịp cuối năm học bằng những phần quà hết sức cụ thể và thiết thực. Trẻ em có hoàn cảnh nghèo, khó khăn sẽ được tặng một phần quà là đồng phục học sinh, một bộ sách lớp 1, cặp sách... Nhằm phần nào giúp các em vững bước đến trường khi đón năm học mới cùng các bạn.

Tháng 7 tri ân lại về, đẩy mạnh công tác giáo dục bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn - Ăn quả nhớ người trồng cây” và thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” của đơn vị. Ngày 25 tháng 7 năm 2024, Chi bộ chỉ đạo Công Đoàn phối hợp với chính quyền và Đoàn Thanh Niên đến thăm hỏi và tặng quà 2 địa chỉ nhân đạo trên địa bàn Xã Hòa Khương. Thăm bà Nguyễn Thị Bò - Thôn Gò Hà, bà Đinh Thị Nhiều - Thôn Hương Lam. Thăm Mẹ Việt Nam Anh Hùng bà: Phạm Thị Thìn – Thôn Phú Sơn 3, một gia đình giáo viên con liệt sỹ là cô: Nguyễn Thị Hà, giáo viên đang công tác tại trường.



*Hình ảnh: Chi Bộ thăm Mẹ Việt Nam Anh Hùng bà: Phạm Thị Thìn tại Thôn Phú Sơn 3*

Từ mô hình dân vận khéo “Nuôi heo đất giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn” với số tiền quỹ đóng góp hằng tháng từ Đảng viên, Đoàn viên của Chi Bộ và Công Đoàn Trường Mầm non Hòa Khương đã phân nào chia sẻ và giúp đỡ trẻ em, gia đình nghèo khó khăn có nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống. Chia sẻ những đau thương mất mát đối với người thân của những anh hùng có công đã hy sinh bảo vệ cho Tổ quốc. Các Đảng viên, Đoàn viên trong Chi Bộ và Công Đoàn đã biết tiết kiệm hơn, chia sẻ tình yêu thương, động viên và giúp đỡ các trẻ em khó khăn vươn lên trong học tập. Giúp các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nỗ lực hơn để vươn lên trong cuộc sống. Đây là phong trào có tính nhân văn sâu sắc vì an sinh xã hội, nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương

ái trong cộng đồng. Mô hình dân vận khéo “Nuôi heo đất giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn” sẽ luôn được duy trì trong nhà trường để giúp thêm nhiều hoàn cảnh kém may mắn hơn. Nhằm góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương.

**Chi Bộ Mầm Non Hòa Khương**

-----\*\*\*-----